



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพยุโรป

- สหภาพยุโรปและอาเซียนจะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

๒. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

- ชาวปาปัวนิวกินีประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

๑. สหภาพยุโรป : สหภาพยุโรปและอาเซียนจะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาย Heiko Maas รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี (ปัจจุบันเยอรมนีเป็นประธานสหภาพยุโรป) แถลงภายหลังการประชุมระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับอาเซียน (ASEAN) ผ่านระบบการประชุมทางไกลในวันเดียวกันว่า สหภาพยุโรปและอาเซียนตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ในฐานะที่สหภาพยุโรปและอาเซียนมีความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายตกลงจะส่งเสริมการเปิดเส้นทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมระหว่างกัน ซึ่งจากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ สหภาพยุโรปและอาเซียนเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า ๑,๐๐๐ ล้านคน และมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ ๒๕ ของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น หากรวมกันได้จะมีอำนาจต่อรองสูงในระดับโลก

ปัจจุบัน อาเซียนมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ ในขณะที่สหภาพยุโรปมีสมาชิก ๒๗ ประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วม “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจำนวนประชากรรวมกันถึง ๑ ใน ๓ ของประชากรโลก หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นคู่ค้านอกยุโรปของสหภาพยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ ๓ รองจากสหรัฐฯ และจีน ในขณะที่สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของอาเซียนรองจากจีนเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของการค้าในอาเซียน

ทั้งนี้ นาย Igor Driesmans เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำอาเซียนซึ่งได้ตั้งสำนักงานใหม่ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นาย Driesmans ได้กล่าวชื่นชมเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนครั้งที่ผ่านมาในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกว่า การที่เวียดนามเน้นเสริมสร้าง “อาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว” คือสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดในสภาวะการณ์ปัจจุบันเมื่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่อเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ อาเซียนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันแสวงหามาตรการให้แก่ภูมิภาคและลดผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 โดยสหภาพยุโรปยืนยันที่จะสนับสนุนความพยายามของอาเซียนเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมที่เจริญรุ่งเรือง ปลอดภัย และมีเอกภาพต่อไปเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ที่มา: www.reuters.com

<https://vowworld.vn/th-TH>

๒. รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี : ชาวปาปัวนิวกินีชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ชาวปาปัวนิวกินีหลายร้อยคนได้ชุมนุมประท้วงใน ๘ เมืองของอินโดนีเซีย รวมทั้งกรุงจาการ์ตาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซีย ในขณะที่เดียวกับที่นาย Benny Wenda ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนปาปัวตะวันตกซึ่งลี้ภัยอยู่ในอังกฤษได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้น การเดินขบวนในครั้งนี้เป็นการรำลึก ๕๙ ปี ที่ดินแดนปาปัวตะวันตกได้รับเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ ก่อนถูกผนวกรวมกับอินโดนีเซียหลังการจัดทำประชามติโดยสหประชาชาติในปี ๒๕๑๒ ซึ่งตามมาด้วยการลงมติคว่ำบาตรของสหประชาชาติในปี ๒๕๒๐ ที่ส่งผลให้ปาปัวนิวกินีตกอยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ นาย Roland Levy ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นนักเรียนนักศึกษากว่าหลายร้อยคนกล่าวแสดงจุดยืนถึงความสำคัญของการเรียกร้องเอกราชและเป็นอิสระจากอินโดนีเซีย โดยชาวปาปัวนิวกินีมองว่าการลงประชามติของสหประชาชาติในปี ๒๕๒๐ ไม่มีความชอบธรรมและเป็นการข่มขู่โดยรัฐบาลจากาตาร์ ปาปัวนิวกินีมีปัญหาเรื่องความไม่สงบมาเป็นเวลานานแล้วสืบเนื่องมาจากการพยายามแบ่งแยกดินแดน และการปะทะกันบ่อยครั้งระหว่างฝ่ายความมั่นคงและชาวปาปัวนิวกินี รวมไปถึงการสังหารชาวปาปัวนิวกินีหลายคนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยสหประชาชาติได้ให้ความสนใจในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทวีเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน รัฐสภาปาปัวนิวกินีเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิกตามรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑๑ คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และยังไม่มีสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นสตรี สภามีวาระ ๕ ปี การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธานรัฐสภา คือ นาย Job Pomat ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่มา : <https://in.reuters.com>

www.ipu.org

นางสาวชญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓